

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ผู้เข้าประชุม ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประครอง พูลเจริญ	ประธานสภา อบต.	ประครอง พูลเจริญ	
๒	นายสมบูรณ์ สมศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	สมบูรณ์ สมศักดิ์	
๓	นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์	เลขานุการสภา อบต.	พงษ์ศักดิ์ อารีย์	
๔	นายเอกภพ รัศมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เอกภพ รัศมี	
๕	นายอินตา พรหมยศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	อินตา พรหมยศ	
๖	นางกรรณิการ์ แก่นพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	กรรณิการ์ แก่นพล	
๗	นายประเสริฐ สะสม	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ลา	
๘	นายบุญส่ง วงศ์คำยอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ลา	
๙	นายดุขฎิ วงสดาวร	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ดุขฎิ วงสดาวร	
๑๐	นางบัวถา ชุมภูรัตน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	บัวถา ชุมภูรัตน์	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล พุทธิมา	นายก อบต.รอบเวียง	ไพศาล พุทธิมา	
๒	นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	รองนายก อบต.รอบเวียง	วันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	
๓	นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	รองนายก อบต.รอบเวียง	ชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	
๔	นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	เลขานุการนายก อบต.	หทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	
๕	นายศุภชัย อุปนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศุภชัย อุปนันท์	
๖	นางสาววันเพ็ญ ยะผั่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	วันเพ็ญ ยะผั่น	
๗	นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์	นักวิชาการศึกษาฯ	สุภาพรรณ ชุ่มจิตต์	
๘	นางนฤมล วงศ์ษา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นฤมล วงศ์ษา	
๙	นายวชิระ วรรณนิล	คนงานทั่วไป	วชิระ วรรณนิล	
๑๐	นางสาวสายพิน คุณมาก	หัวหน้าสำนักปลัด	สายพิน คุณมาก	
๑๑	นางนันทวัล ปัญโญนันท์	ปลัด อบต.รอบเวียง	นันทวัล ปัญโญนันท์	
๑๒	นางจิตราพร นามรัตน์สี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	จิตราพร นามรัตน์สี	

ประธานเปิดการประชุม

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ -แจ้งได้รับการเสนอของคณะผู้บริหาร ที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ -แจ้งการลาของสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้แก่ นายบุญส่ง วงศ์คำยอด ส.อบต. หมู่ที่ ๔ และนายประเสริฐ สะสม ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๒ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางเลขานุการสภา ฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถยกมือ สอบถามได้
ที่ประชุม	ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พอสมควร จึงมีมติในการรับรองรายงานการประชุม โดยการ ยกมือ จำนวน ๘ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่ ๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย แจ้งคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงได้มีการ จัดทำตามกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนในขั้นตอนนั้นๆ ซึ่งทาง อบต.รอบเวียง ได้ดำเนินการจนครบกระบวนการ และผ่านการพิจารณาจนครบถ้วน ในวันนี้จึงต้อง นำมาเสนอต่อสภา อบต.รอบเวียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ตรวจสอบร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หากมีข้อสงสัยหรือจะซักถามก็สามารถสอบถามได้

นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดูแล้วก็มีการครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์ก็ดูเหมาะสมสอดคล้องในการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการที่ยังตกหล่นหากมีโครงการบรรจุในแผนชุมชนก็สามารถนำมาบรรจุในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ หากมีการให้ความเห็นชอบก็จะได้นำไปพิจารณาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
นายคุณัฐ วงสถาวร ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สอบถามการดูแลสนามกีฬาหาดเชียงราย บ้านป่าจิว หมู่ที่ ๔
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	การดูแลบริเวณสนามกีฬาหาดเชียงรายจุดนี้เริ่มมีการพัฒนาบ้างแล้ว เพราะทั้งนี้ได้คนงานคนใหม่เข้ามาดูแลความสะอาดเรียบร้อย ในบางช่วงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ต้องมีการปรับปรุงไปตามขั้นตอนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รอบเวียง
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ก็จะขอมติในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยการยกมือ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๘ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	แจ้งระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อราชการหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดก็สามารถสอบถามได้
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง	แจ้งรายละเอียดคร่าวๆ โครงการของกองการศึกษา การหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาโดยกำหนดหล่อเทียนในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถวายเทียนวัดป่ายามน ช่วงเช้า และวัดหนองดำนช่วงบ่าย ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รูปแบบการดำเนินงานก็เหมือนทุกๆ ปี และเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อราชการหรือมีข้อเสนออื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนออีก ประธานสภา อบต.รอบเวียง จึงปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) พงษ์ศักดิ์ อารีย์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อินตา พรหมยศ
(นายอินตา พรหมยศ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ สะสม
(นายประเสริฐ สะสม)

(ลงชื่อ) กรรณิการ์ แก่นพล
(นางกรรณิการ์ แก่นพล)

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่

ลงชื่อ) ประครอง พูลเจริญ
(นายประครอง พูลเจริญ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง